
ส ำเนำ 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงแก้ว 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
วัน พุธ ที่  13  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
  
  

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสว่าง         ยะจอม ประธานสภา อบต. สว่าง          ยะจอม 
2 นายพิทักษ์       ต๊ะบุตร รองประธานสภา อบต. พิทักษ์        ต๊ะบุตร 
3 นายเพไนย       แก้วยอด เลขานุการสภา อบต. เพไนย        แก้วยอด 
4 นางฤดีรัตน์      ภูมิสุวรรณ์ ส.อบต.หมูท่ี่  1 ฤดีรัตน์       ภูมิสุวรรณ์ 
5 นางดอน         พรหมชิตมาตย์ ส.อบต.หมูท่ี่  8 ดอน        พรหมชิตมาตย์ 
6 นายสุริยัน       ศรีวิชัยแก้ว ส.อบต.หมูท่ี่  9 สุริยัน         ศรีวิชัยแก้ว 
7 นายอิ่นค า       กิติปัญญา ส.อบต.หมูท่ี่  2 อิ่นค า         กิติปัญญา 
8 นายเกียรติ      เวทย์ปัญญา ส.อบต.หมูท่ี่ 2 เกียรติ        เวทย์ปัญญา 
9 นายบุญนพ     ทะสุใจ ส.อบต.หมูท่ี่  14 บุญนพ       ทะสุใจ 

10 นายวิเชียร      อธิยะ ส.อบต.หมูท่ี่ 6 วิเชียร        อธิยะ 
11  นายอาทิตย์     ปัญญาม ี ส.อบต.หมูท่ี่ 10 อาทิตย์       ปัญญามี 
12 นายบรรณสรณ์   อุตมะ ส.อบต.หมูท่ี่  7 บรรณสรณ์   อุตมะ 
13 นายจ าเรียง     ค าเมา ส.อบต.หมูท่ี่  6 จ าเรียง       ค าเมา 
14 นายบุญช่วย    พงค์กลาง ส.อบต.หมูท่ี่  17 บุญช่วย      พงค์กลาง 
15 นายอุดร         อินทนนท์ ส.อบต.หมูท่ี่ 10 อุดร           อินทนนท์ 
16 นายโฮม         ลาภบุญ ส.อบต.หมูท่ี่  17 โฮม           ลาภบุญ 
 17 นายสุพรรณ     ไชยวารี ส.อบต.หมูท่ี่  4 สุพรรณ       ไชยวารี 
18 นายรังสรร       คุณพรม ส.อบต.หมูท่ี่  7 รังสรร        คุณพรม 
19  นายสมบรูณ์      มณีวรรณ์ ส.อบต.หมูท่ี่ 13 สมบรูณ์      มณีวรรณ์ 
20 นายอาคม       ชุ่มอุ่น ส.อบต.หมูท่ี่  9 อาคม        ชุ่มอุ่น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

  

 
ผู้มาประชุม               20    คน 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา)       1    คน    1.นายสุเทพ  มหาวงค์  ป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม          9    คน  
    

เริ่มประชุม  เวลา   09.20 น. 
 

นายสว่าง  ยะจอม เมื่อสมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายสว่าง  ยะจอม 
ประธานสภาฯ ประธานสภา อบต.เวียงแก้ว กล่าวสวัสดีท่านนายก รองนายก หัวหน้าส่วน ท่านปลัด และ

สมาชิก อบต.เวียงแก้ว ทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสว่าง  ยะจอม 1. แจ้งการลาของสมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว  จ านวน  1  คน  
ประธานสภาฯ               นายสุเทพ  มหาวงค์  ส.อบต.หมูท่ี่ 8  ลาป่วย 

2. เรื่องการช่วยเหลือครัวเรอืนที่ได้รบัผลกระทบและความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2563 จ านวน  7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 4 บ้านวังมน  กระเบือ้งลอนคู่   282 แผ่น  ครอบหลงัคา  102 แผ่น  
สังกะสี 35 แผ่น  เมทลัชีส 2 แผ่น  
หมู่ที่ 5  กระเบื้องลอนคู่   1,526 แผ่น  ครอบหลังคา  646 แผ่น สังกะสี 18 แผ่น 
หมู่ที่ 6  กระเบื้องลอนคู่   480 แผ่น  ครอบหลังคา  115 แผ่น 
หมู่ที่ 9  กระเบื้องลอนคู่   270 แผ่น  ครอบหลังคา  95 แผ่น 
หมู่ที่ 13  กระเบื้องลอนคู่  620 แผ่น  ครอบหลงัคา  215 แผ่น สังกะสี 15 แผ่น 
หมู่ที่ 14  กระเบื้องลอนคู่  266 แผ่น  ครอบหลงัคา  85 แผ่น 
หมู่ที่ 17  กระเบื้องลอนคู่   388 แผ่น  ครอบหลังคา  160 แผ่น 
รวมการช่วยเหลือท้ังหมด กระเบื้องลอนคู่ 3,832 แผ่น ครอบหลงัคา 1,418 แผ่น  
สังกะสี 68 แผ่น เมทัลชีส 2 แผ่น 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายนาวี           ศรีวิจี๋ นายก อบต.เวียงแก้ว นาวี         ศรีวิจี๋ 
2 นายมนตรี         ตาแก้ว      รองนายก อบต.เวียงแก้ว มนตรี       ตาแก้ว      
3 นายประเสริฐ     เป็งกาสิทธิ เลขานุการ นายก อบต.เวียงแก้ว ประเสริฐ   เป็งกาสิทธิ 
4  นายพิชัย          อิ่นแก้ว ปลัด อบต.เวียงแก้ว พิชัย         อิ่นแก้ว 
5 นายประวิทย์     หล้าเพ็ง ผอ.กองการศึกษา ประวิทย์    ล่าเพ็ง 
6 นางกันยา         ศรีวิชัยแก้ว นักพัฒนาชุมชน กันยา       ศรีวิชัยแก้ว 
7 นายไพโรจน์      พงษ์ตุ้ย ผอ.กองคลงั ไพโรจน์     พงษ์ตุ้ย 
8 น.ส.ขวัญสริิ       นันต๊ะเปี้ย หัวหน้าส านักปลัด ขวัญสิริ     นันต๊ะเปี้ย 
 9 นางรัชฎาภรณ์    วันดี นักจัดการงานทั่วไป รัชฎาภรณ์   วันดี 
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หลักเกณฑก์ารช่วยเหลือภัยพิบัตทิางธรรมชาติ ด้านที่อยู่อาศัย 
1. กรณีที่อยู่อาศัยประจ าช่วยได้ทันท ี
2. กรณีโรงเรือน โกดัง โรงรถ ต้องช าระภาษีโรงเรือน  
3. กรณีบ้านเช่า ต้องช าระภาษี 
4. ยุ้งข้าว 
หลักเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัต ิด้านพืช 
1. พื้นที่ความเสียหายต้องอยู่ในพื้นทีป่ระกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพบิัติ

กรณีฉุกเฉิน 
2. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเท่านั้น 
3. ต้องแจ้งความเสียหาย ณ ส านักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
4. กรณีที่เพาะปลูกมพีืชตาย หรือเสียหายสิ้นเชิงให้ความช่วยเหลือตามจ านวนทีเ่สียหาย

จริง ครัวเรือนละไมเ่กิน 30 ไร่  ในอัตราดังนี้  ข้าวไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 
1,140บาท พืชสวน ไร่ละ 1,690บาท  

ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาฯอบต.เวียงแก้วทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบโดย
ทั่วกัน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามญั สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
                              เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  16  เมษายน  2563 
นายสว่าง   ยะจอม ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีข้อแก้ไข 
ประธานสภาฯ  เพิ่มเตมิหรือไม ่  
นายนาวี  ศรีวิจี๋      ขอแก้ไข หน้า 4 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  เดิม ท่านสมชาย  ไชยเสน  
นายก อบต. แก้ไขเป็น ท่านส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
นายเพไนย  แก้วยอด รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ 
นายสว่าง  ยะจอม มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีจะขอมต ิ
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเวียงแก้ว  

สมัยวิสามญั สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  เมื่อวันพฤหสับดี ที่  16  เมษายน พ.ศ.2563  
    เห็นชอบ     17    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง   3    เสียง 
 
พักรับประทานอาหารว่าง   เวลา  10.30  น. 
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เริ่มประชุมเวลา  10.45 น. 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอ พิจารณา เห็นชอบ อนุมัติ 
นายสว่าง  ยะจอม 1. ส านักงานปลัด ขอโอนงบประมาณ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ หัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียด 
น.ส.ขวัญสิริ  นันต๊ะเปี้ย ด้วยส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว มีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณ 
หัวหน้าส านักปลัด เพื่อตั้งรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27  การ
โอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ดังนั้นส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่  
จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 

 โอนลด  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)   ตั้งไว้ 150,000.-บาท  
ตั้งรายการใหม่  หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 
จ านวน 3 ตัว พัดลมตั้งโต๊ะ จ านวน 1 ตัว  รวมจ านวน 4 ตัว  จ านวนเงิน  6,000.-บาท     

นายสว่าง  ยะจอม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงานปลัด โอนงบประมาณ เพือ่ตั้งเป็นรายการใหม่  หมวด ครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลม  จ านวน 4 ตัว  จ านวนเงิน  6,000.-บาท     
  เห็นชอบ     17    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง   3     เสียง 
นายสว่าง  ยะจอม 2. กองคลงั ขอโอนงบประมาณ เพื่อตัง้เป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ ผอ.กองคลงั ช้ีแจงรายละเอียด 
นายไพโรจน์  พงษ์ตุ้ย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผอ.กองคลัง พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท า ให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  กองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องส ารองไฟเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุ  
การเงินและบัญชี จ านวน ๒ เครื่อง ดังนั้นกองคลังจึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไป
ตั้งรายการใหม่ดังนี้ 
โอนลด หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน ๓๙,๐๐๐.-  
บาท  ตั้งรายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
จ านวนเงิน 39,000.-บาท     
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นายสว่าง  ยะจอม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กองคลัง โอนงบประมาณ เพื่อตั้งรายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ จ านวนเงิน  39,000.-บาท     

  เห็นชอบ     17    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
   งดออกเสียง   3     เสียง 
นายสว่าง  ยะจอม 3. กองช่างขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ จ านวน 1 รายการ  ขอเชิญ นายก อบต. ช้ีแจงรายละเอียด 
นายนาวี  ศรีวิจี๋ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายก อบต.  พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เปน็อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
ดังนั้น กองช่าง จึงขอขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ดังนี ้
ค าชี้แจงเดิม  หมวด ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
14 หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 841.20 ตารางเมตร พร้อมลกูรงัไหลท่างทัง้สองข้าง งบประมาณ  481,900.-
บาท  
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่  หมวด ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลงัวัดสันวิไล (ซอย 3) บ้านสันวิไล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
210.30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 841.20 ตารางเมตร พรอ้ม
ลูกรงัไหล่ทางทั้งสองข้าง งบประมาณ  481,900.-บาท        

นายสว่าง  ยะจอม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กองช่างเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.

2563          
 เห็นชอบ    17     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
 งดออกเสียง   3    เสียง 
 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน    12.00 น. 
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เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 
 

นายสว่าง  ยะจอม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว จะประชุมในระเบียบวาระที่ 4   
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ   
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร 1. สอบถามเรื่องการแจกถุงยงัชีพว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแจกจ่ายในครั้งนี ้
รองประธานสภาฯ 
นายนาวี  ศรีวิจี๋ ใช้ข้อมูลจริงโดยการโทรสอบถามจ านวนครัวเรอืนจริงจากผูใ้หญ่บ้านทั้ง 13 หมูบ่้านในเขต 
นายก อบต. อบต.เวียงแก้ว และผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รบัรอง มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้คัดกรอง และน า

รายช่ือส่งให้ อบต. เพือ่ด าเนินการแจกถงุยังชีพต่อไป ส าหรบัการแจกจ่ายนั้นจะแจกใหผู้้ที่
ได้รับผลกระทบจริงๆและไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ  จ านวนถุงยังชีพ 1,000 ถุงๆละ 
307บาท งบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  307,000บาท 

นายอุดร  อินทนนท ์ 2. ในปีงบประมาณหน้าขอใหจ้ัดสรรงบประมาณโดยใช้ข้อมลูจ านวนราษฎร/ครัวเรือน  
ส.อบต.หมูท่ี่ 10 จริงในการบรหิารงบประมาณเพื่อจะได้ทั่วถึง 
นายนาวี  ศรีวิจี๋ การค านวณน่าจะถูกต้องที่สุดแล้ว 
นายก อบต. 
นายอิ่นค า  กิติปัญญา 3. งบโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนนน่าจะค านึงถึงความยาวของถนนเส้นทีจ่ะกอ่สร้าง 
ส.อบต.หมูท่ี่ 2 ไม่น่าจะค านวณจากงบประมาณ เพราะท าให้เกิดปัญหาถนนก่อสร้างไมสุ่ดเส้นทาง 
นายนาวี  ศรีวิจี๋ ก่อนที่จะพิจารณาข้อบัญญัติจะตอ้งมกีารแปรญัตติ ท่านจะต้องยื่นค าแปรญัตติในสภาฯ 
นายก อบต. 
นายอาทิตย์  ปัญญาม ี 4. สอบถามเงินประกันอ่างหรือสัญญาการก่อสร้างว่ามหีรือไม่ เนื่องจากตอนน้ีอ่างที ่
ส.อบต.หมูท่ี่ 10 ก่อสร้างแล้วนั้นแตกเกิดจากภัยพิบัตฝินตกหนกัช่วงที่ผ่านมา     
นายนาวี  ศรีวิจี๋ การก่อสร้างอ่างนั้นมีสญัญาการก่อสร้างอยู่แล้ว ในเมื่องบประมาณมาถ้า 
นายก อบต. ไม่เอาต้องรีบแจ้งใหท้าง อบต.ทราบเพื่อจะแก้ไขสถานที่ก่อสร้างได้ทันเวลา 
นายบุญนพ   5. สอบถามเครื่องจักรกลว่าตอนนีท้ างานอยูห่มู่ไหน 
ส.อบต.หมูท่ี่ 14 
นายนาวี  ศรีวิจี๋ รถไถตอนนี้อยู่ หมู่ที่ 5 ต่อด้วย หมู่ที่ 13,6,14,8,2,7,1,4,10 
นายก อบต. 
นายบรรณสรณ์  อุตมะ 6. สอบถามเรื่องเจาะน้ าว่าจะมาด าเนินการเมือ่ไหร่และบ่อที่เจาะแล้วจะเอาซมัเมิร์ท 
ส.อบต.หมูท่ี่ 7 มาลงเมื่อไหร ่
นายนาวี  ศรีวิจี๋ ส าหรับการเจาะน้ า หมูท่ี่ 7 บ้านห้วยศาลา นั้น ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต.ต้องประสาน 
นายก อบต. กับช่างทีร่ับเหมาเอง ส าหรับงบประมาณต้องถาม ผอ.กองคลังว่าด าเนินการไปถึงไหน 
นายไพโรจน์  พงษ์ตุ้ย ตอนนี้เอกสารการโอนงบประมาณเรียบร้อย ช่างต้องท าบันทึกเพื่อขอด าเนินการ  
ผอ.กองคลงั ส าหรับโครงการก่อสร้างหอถังเหลก็เกบ็น้ าแบบแซมเปญ บา้นห้วยศาลา ยังไม่ได้ก าหนด

ราคากลาง 
นายนาวี  ศรีวิจี๋ น้ าเป็นปญัหาใหญจ่ะต้องใช้เงินเหลอืจ่าย หมู่ที่ 13,8,5,6,9,14 ตอนนี้อยู่ระหว่างการ 
นายก อบต. ส่งหนงัสือขอใช้เงินเหลือจ่าย ส าหรับเงินเหลือจ่าย หมู่ที่ 1,17,14,15 ส่งหนังสือขอใช้เงิน

ไปแล้ว 



- 7 - 
 
นายนาวี  ศรีวิจี๋  7. ถนนโอเวอร์เลย์ แอสฟัลติก หมู่ที่ 1 -17 ยกเว้นหมู่ที่ 15 จะต้องส่งหนังสือวันที่ 15 
นายก อบต.   พฤษภาคม 2563 ก่อนเที่ยง 

8. โครงการขุดอ่าง งบเฉพาะกจิ หมูท่ี่ 1-17 ยกเว้นหมู่ที่ 13 พื้นที่ต้องพร้อม และจะต้อง
ส่งก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

นายอุดร  อินทนนท ์ 9. สอบถามโครงการอารักษ์บ้านจะด าเนินการได้หรือไม่ 
ส.อบต.หมูท่ี่ 10 
นายนาวี  ศรีวิจี๋  ส าหรับประเพณีต่างๆในปีงบประมาณนี้ต้องงดทุกอย่าง 
นายก อบต. 
นายประเสร็ฐ  เป็งกาสทิธิ 10. ฝากแนวคิดเรื่องการพิจารณาเรื่องก่อสร้างและงบประมาณนั้นจะต้องมีแผนความ 
เลขานุการ นายก อบต. ต้องการของชุมชนทุกหมู่บ้านแผนของหมูบ่้านหรือทีเ่รียกว่าแผนชุมชน ถ้ามีแผนหมูบ่้าน

หรือแผนชุมชนอยู่แล้วแล้วจะง่ายต่อการด าเนินการโครงการต่างๆ  
นายสว่าง  ยะจอม มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามในเรื่องอื่นๆ หรอืไม่  ถ้าหากไม่มีแล้วผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านทีเ่สียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้    
ปิดประชุมเวลา   14.00 น. 
 

  
 
 
    ลงช่ือ  เพไนย   แก้วยอด    ผู้บนัทึกการประชุม 
          (นายเพไนย   แก้วยอด) 
                           เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                ตรวจสอบถูกต้อง 
         อาคม     ชุ่มอุ่น      คณะกรรมการ                           พิทักษ์   ต๊ะบุตร      คณะกรรมการ 
     (นายอาคม     ชุ่มอุ่น)                        (นายพิทักษ์   ต๊ะบตุร) 
     สมาชิก อบต.เวียงแก้ว                                   รองประธานสภาฯ  
 
       รังสรร     คุณพรม     คณะกรรมการ     
    (นายรงัสรร     คุณพรม)              
     สมาชิก อบต.เวียงแก้ว    
  
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว รับรองเมื่อวันท่ี      สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 
  
 

                                                                             (นายสว่าง  ยะจอม 
                                                                        ประธานสภา อบต.เวียงแก้ว 


